

# Nam Phương Hoàng Hậu

Lâm Thụy Phong

Thế theo lời yêu cầu của bạn hiền Phên Lán, xin gửi anh em bài đọc chơi của nhơn vật đi vào lịch sử cận đại.

Bắt đầu bằng một NGƯỜI ĐÀN BÀ, bởi vì nếu không có phái đẹp, ngoại trừ các vị được đời gian đối nâng lên làm Thần Thánh, sống chưa chôn mà chết cũng không đũa nào chịu đem chôn, phái gọi là mạnh chỉ còn từ từng từng tới tưng tưng.

Tặng tất cả các Chị, đặc biệt chị Phan Lén đã giúp bạn hiền cùng tên, thấy đời rất đáng sống và đáng sống...

Trong suốt các triều nhà Nguyễn, có tất cả 8 Bà đã từng là chủ của Cung Thành Huế, xuất thân là dân Nam Bộ, chuyên ăn giá không thêm lộc. Và trong số các nhơn vật nữ đã từng cho Vua ta bay lên trời, Bà Nam Phương Hoàng Hậu là First Lady cuối cùng trong lịch sử nước nhà.

Bà sanh năm 1914 tại Gò Công, mất ngày 14 tháng 9 năm 1963 ở Pháp ( làng Chabrignac, phía Bắc Paris ).

Theo Hoàng Đế Bảo Đại, các vị Tiên Đế đã chọn Nam Phần “ nhứt đái dung thân “ là vì muốn nhớ lại trước kia, Đức Thế Tổ Cao Hoàng ( Gia Long ) đã được “ Nam Kỳ Quốc “ yểm trợ hết mình trong lúc phải bôn tẩu.

Nam Phương Hoàng Hậu, khuê danh Nguyễn Hữu Thị Lan hay Marie Thérèse, con của đại điền chủ Nguyễn Hữu Hào, và là cháu ngoại của Ông Lê Phát Đạt, tức Ông Huyện Sĩ. Năm Bà 12 tuổi, gia đình gửi sang Pháp du học trong trường Couvent Des Oiseaux ở Paris.

Trường này do các nữ tu Thiên Chúa giảng dạy.

Có một số sách cho rằng Bà “ làm quen “ với Prince Vĩnh Thụy trên chiếc tàu Messagerie Maritime về nước sau khi có Tú Tài. Thật ra, trai tài gái sắc gặp nhau, yêu nhau rồi dặt nhau về Cung, trong một buổi tiệc khoản đãi của Quan đầu tỉnh Đà Lạt lúc đó, Ông Darle.

Ông Thị Trưởng Đà Lạt mời cậu của Bà là Ông Lê Phát An. Còn Bà chỉ đến dự theo lời yêu cầu của cậu An và do tình cờ của lịch sử.

Khi Ông Darle giới thiệu với Hoàng Đế : “ Votre Majesté, Monsieur Lê Phát An et sa nièce, Mademoiselle Marie Thérèse.” Bà quì một gối và cúi đầu sát nền nhà để lạy Vua.

Hoàng Đế thấy cung cách quý phái và rất đúng điệu như... Đằm, nên để ý tới người con gái Nam Phần có nét đẹp tuyệt vời pha lẫn một chút Tây Phương.

Bà là vị phu nhân duy nhất của triều Nguyễn được tấn phong Hoàng Hậu ngay hôm ngày cưới.

Bà đã tặng cho vị Vua cuối cùng của nước ta : Thái Tử Bảo Long, Công Chúa Phương Mai, Công Chúa Phương Liên, Công Chúa Phương Dung, Hoàng Tử Bảo Thắng.

40 năm ngày mất của Hoàng Hậu Nam Phương, một nén hương trên mộ có tấm bia “ Đại Nam Nam Phương Hoàng Hậu Chi Mộ “ và phía sau người ta đọc “ Ici Repose L’Imperatrice d’Anam Marie Thérèse Nguyen Hữu Thị Lan “.

